

Tọa đàm Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11/1982 - 20/11/2023

Sáng ngày 20/11/2023, tại Hội trường lớn, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân dịp lễ kỷ niệm, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Phân hiệu vui mừng và phấn khởi được chào đón đồng chí **Nguyễn Mạnh Hiễn** - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. PGS. TS **Hoàng Anh Huy** - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. GS. TS **Huỳnh Thị Lan Hương** – Chủ tịch hội đồng trường - trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của nhà trường.

Dịp lễ kỷ niệm, còn có sự hiện diện của các đồng chí nguyên là Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên của Phân hiệu qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thị xã Bim Sơn, Ủy ban nhân dân Phường Ba Đình; Các đồng chí đại diện cho BCH Quân sự thị xã; Các đồng chí đại diện trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp tỉnh Bình Dương; Nhà báo - BTV thời sự Nguyễn Hữu Bằng, và đông đủ đại diện các lớp Sinh viên cũng đến chung vui cùng Phân hiệu.

Tại buổi lễ, đồng chí **Nguyễn Mạnh Hiễn** - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam tới các thế hệ nhà giáo, nhà quản lý, cán bộ giảng viên của Phân hiệu. Đồng chí **Nguyễn Mạnh Hiễn** tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích lũy trong 55 năm xây dựng và trưởng thành, Phân hiệu sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trên hành trình thay đổi để tiếp tục phát triển và phát triển bền vững. Đồng chí tin tưởng và mong rằng, các thế hệ thầy cô giáo tiếp nối sẽ luôn cống hiến làm sáng danh thiên chức Nhà giáo Việt Nam nói chung và các thế hệ cán bộ, giảng viên của Phân hiệu Trường Đại học TN và MT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá nói riêng.



Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền phát biểu tại buổi lễ

Trong không khí hân hoan phấn khởi, cùng ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành, ôn lại những tháng ngày công tác mang đầy kỷ niệm và chan hoà tình cảm của chặng đường đã đi qua. Thay mặt cán bộ hưu trí, đồng chí Tạ Ngọc Diệp – nguyên Hiệu trưởng trường TH Địa chính TW bày tỏ niềm vui mừng, tự hào với những thành công của Phân hiệu và chia sẻ những khó khăn mà Phân hiệu phải vượt qua. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, giảng viên Phân hiệu luôn mạnh khoẻ, giữ vững tình yêu với ngành, với nghề, tiếp tục thấp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê, tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”, xứng đáng với hai chữ “người thầy” thiêng liêng và cao quý.



Đ/c Tạ Ngọc Diệp phát biểu tại buổi lễ

Trong không khí trang trọng, chan hòa tình cảm ấm áp của ngày 20/11, cán bộ giảng viên Phân hiệu đã nhận được những đóa hoa tươi thắm và nhiều lời chúc tốt đẹp. Đó là những tình cảm vô cùng trân quý của PGS – TS Hoàng Xuân Huy, của nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiền, của hội cựu giáo chức, của lãnh đạo thị xã và lãnh đạo phường Ba Đình, của BCH Quân sự thị xã, trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp tỉnh Bình Dương, nhà báo – BTV thời sự Nguyễn Hữu Bằng và toàn thể các lớp Sinh viên của Phân hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Xuân Biên – Giám đốc Phân hiệu xúc động trân trọng cảm ơn các đại biểu khách quý đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Phân hiệu. TS. Trần Xuân Biên gửi lời tri ân và tôn vinh tới sự cố gắng nỗ lực của tập thể các thầy cô giáo, các viên chức cùng các cán bộ đã nghỉ hưu đã đóng góp làm nên lịch sử 55 năm của Phân hiệu. Xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu phát triển của Phân hiệu; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo; có trình độ chuyên môn cao, có năng lực trong nghiên cứu, là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, là nơi ươm mầm tài năng cho đất nước.



TS. Trần Xuân Biên – Giám đốc Phân hiệu phát biểu tại buổi lễ

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm



Đ/c Nguyễn Mạnh Hiên - Nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT tặng hoa chúc mừng



PGS. TS. Hoàng Anh Huy và GS. TS Huỳnh Thị Lan Hương tặng hoa chúc mừng



Đ/c Lê Thanh Chương – đại diện hội cựu giáo chức tặng hoa chúc mừng



Lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn tặng hoa chúc mừng



Đ/c Phan Thanh Hà – Hiệu trưởng trường TC Nông lâm nghiệp tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng



BTV thời sự Nguyễn Hữu Bằng tặng hoa chúc mừng



Các lớp VHVL tại tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng



Các lớp VHVL tại tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng



Đại diện các lớp SV tại Phân hiệu tặng hoa chúc mừng







Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy PGS.TS Hoàng Anh Huy tặng hoa chúc mừng
Đội văn nghệ Phân hiệu







Các cán bộ hưu trí chụp ảnh lưu niệm